



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑  
เรื่อง การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค จำนวน ๑ อัตรา ทำหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาฯ ด้วยการสอบปฏิบัติ และการสัมภาษณ์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและมีผู้ผ่านการสรรหาคัดและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

**การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร**

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ จะขึ้นบัญชีรวมเรียงคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ซึ่งบัญชีผู้ผ่านการสรรหาคัดและเลือกสรรใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศ หรือนับตั้งแต่วันที่ประกาศรับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่

**การจ้างและจัดทำสัญญาผู้ผ่านการเลือกสรร**

๑. ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการทำสัญญาจ้างตามลำดับที่  
๒. การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค ครั้งแรกให้มารายงานตัวจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร สำหรับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค ครั้งต่อไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตามลำดับที่ จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นรายบุคคลโดยวิธีการแจ้งเป็นจดหมายลงทะเบียนทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ยื่นไว้ในใบสมัครที่เรียกให้มารายงานตัว

๓. ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างจะจ้างเป็นรายปีงบประมาณ หากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กำหนด ทั้งนี้ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจะไม่สิทธิฟ้องเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

๔. หากตรวจสอบพบว่า ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในภายหลังให้ยกเลิกทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค รายนั้น

๕. หากผู้ผ่านการเลือกสรรไม่สามารถไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดเพื่อจัดทำสัญญาจ้างให้ถือว่าสละสิทธิ์และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นการเฉพาะราย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

บัญชีรายชื่อบุคลากรสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๕	นายณัฐวัฒน์ กันธิยะ	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ ให้มารายงานตัวในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำสัญญาจ้างเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๒	๐๐๒	นายเดชาธร สมป้อ	
๓	๐๐๗	นายธนกร ทรายคำ	
๔	๐๐๖	นางสาววาสนา ยอดคำ	
๕	๐๐๓	นายอนลัส สิทธิระบุตร	
๖	๐๐๑	นายวริทธิ ศรีวิชัย	

